

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh
ngày 28/7/2021

Ngày 28/7/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng NN chi nhánh Quảng Ngãi, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi nghe cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo các nội dung cần thông qua UBND tỉnh, ý kiến thảo luận và đề xuất của các thành viên dự họp, phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về Đề án Khám chữa bệnh theo yêu cầu đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã chủ động xây dựng Đề án Khám chữa bệnh theo yêu cầu đối với hai Bệnh viện: Đa khoa tỉnh và Sản - Nhi.

Nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong tỉnh là rất lớn, tuy nhiên trong nhiều năm qua, do nhiều nguyên nhân, khách quan lẫn chủ quan nên tỉnh chưa triển khai được dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của người dân. Vì vậy, công tác khám, chữa bệnh của ngành y tế tỉnh nhà chưa được Nhân dân đánh giá cao, cũng như không tạo được cơ hội cho đội ngũ y, bác sĩ cống hiến và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; do vậy, ngành y tế tỉnh nhà chưa có sự phát triển ngang bằng với các tỉnh trong khu vực.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã tự chủ 100% về tài chính, nên việc hai bệnh viện này triển khai thêm dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân, nâng cao chất lượng cũng như trình độ chuyên môn và tăng thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ, tạo sự cạnh tranh với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân là chính đáng. Do vậy, UBND tỉnh thống nhất việc phê duyệt tạm thời Đề án Khám chữa bệnh theo yêu cầu đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh, trong thời gian chờ Trung ương ban hành giá dịch vụ.

Yêu cầu Sở Y tế tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án; trong đó nội dung cần thể hiện rõ danh mục khám chữa bệnh và

việc sử dụng cơ sở vật chất do Nhà nước trang bị, đầu tư; trên cơ sở đó, xây dựng giá dịch vụ theo phương châm lấy thu bù chi (trong quá trình xây dựng giá dịch vụ cần tham khảo giá của các địa phương trong khu vực). Khi có quy định mới của cấp có thẩm quyền về giá dịch vụ, UBND tỉnh sẽ xem xét và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định.

Các Sở: Tài chính, Tư pháp tích cực hỗ trợ Sở Y tế để hoàn thiện Đề án, trình UBND tỉnh trong tháng 8/2021.

2. Hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển trong thời gian đến

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh kể từ khi thành lập đến nay, đã duy trì hoạt động của Quỹ tuân theo đúng quy định của pháp luật, bảo tồn vốn và giải quyết việc làm cho người lao động. Mặc dù hoạt động hiệu quả chưa cao như kỳ vọng, nhưng vẫn duy trì tỷ lệ sinh lời nhất định để thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Thời gian qua, điều kiện nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên không bổ sung tăng vốn điều lệ cho Quỹ, vì vậy nguồn vốn hoạt động của Quỹ bị hạn chế. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức hoạt động, Quỹ chưa thực sự chủ động vận dụng điều kiện pháp luật cho phép để huy động vốn và trực tiếp đầu tư, nên hoạt động của Quỹ chưa đảm bảo mục tiêu đề ra.

Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay của tỉnh, việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ để đạt mức tối thiểu 300 tỷ đồng trong thời gian 3 năm tới là rất khó khăn và không có tính khả thi, nhất là trong điều kiện tỉnh đang mất cân đối ngân sách. Vì vậy UBND tỉnh thống nhất phương án thực hiện giải thể Quỹ theo đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng giải thể để xây dựng phương án và tổ chức thực hiện giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020. Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chỉ đạo việc xây dựng phương án giải thể Quỹ, thời gian hoàn thành việc giải thể trong Quý II/2022.

3. Phương án đầu tư dự án Hội trường UBND tỉnh

Thống nhất địa điểm xây dựng và phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ của Hội trường UBND tỉnh do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trình bày tại cuộc họp.

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Giao Sở Tài chính lập phương án sắp xếp trụ sở làm việc cho các đơn vị liên quan để phục vụ việc đầu tư xây dựng Hội trường UBND tỉnh; trước mắt, tạm thời bố trí trụ sở tại số 225 đường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi cho Thanh tra tỉnh làm việc.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tham mưu UBND tỉnh việc bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng Hội trường UBND tỉnh và xây dựng trụ sở làm việc mới của Thanh tra tỉnh.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Ngân hàng NN chi nhánh Quảng Ngãi;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Thbha311

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Xuân Duệ